

Số: 464 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang
tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công
8 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2024**

Ngày 11/9/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2024. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Hậu cần - Công an tỉnh (*vắng Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn – có lý do*).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2024; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024:

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư các dự án đã tích cực nỗ lực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, điều này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên kết quả giải ngân của tỉnh trong 8 tháng không đạt so với kế hoạch vốn đề ra và thấp hơn so với bình quân chung cả nước, cụ thể:

1. Về khách quan:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện các địa phương còn lúng túng, chưa xác định được giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến

độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng cho các dự án.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất chậm tiến độ: Đến nay, tỉnh chỉ mới thu được 287 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bằng 9,5% kế hoạch); dự kiến đến ngày 31/12/2024, nguồn thu này chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch (khoảng 780 tỷ đồng). Do vậy, tỉnh sẽ chủ động rà soát, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh để xử lý bù hụt thu phần kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, số vốn thực mà tỉnh có thể cân đối cho các nhiệm vụ, dự án được giao kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 khoảng 1.510 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng; còn lại khoảng 1.090 tỷ đồng (**chiếm khoảng 16% tổng kế hoạch vốn của tỉnh**) không có khả năng cân đối. Như vậy, việc giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất quá cao so với khả năng thực tế làm ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân của tỉnh.

- Các dự án sử dụng vốn ODA: Hiện tỉnh có 02 dự án ODA; quy trình, thủ tục triển khai thực hiện thi công phải vừa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, vừa đảm bảo sự thống nhất (thư không phản đối) của Nhà tài trợ nên thời gian giải quyết kéo dài hơn so với 01 dự án đầu tư công thông thường, phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện và điều chỉnh các hoạt động của dự án đã được ban hành từ đầu năm nên tỷ lệ giải ngân của dự án ODA trong thời gian qua đạt thấp.

- Nguồn vốn bội chi của địa phương không có nhu cầu sử dụng: Đây là nguồn vốn địa phương vay lại trung ương để thực hiện các dự án ODA theo Hợp đồng cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi; tuy nhiên, các dự án ODA của tỉnh hiện đang dừng thực hiện nên nhu cầu sử dụng nguồn vốn này rất thấp làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Đối với các Chương trình MTQG:

+ Về công tác điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa linh hoạt, kịp thời do phải đảm bảo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt: Kế hoạch trung hạn của 02 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Trung ương giao số tổng, HĐND tỉnh quyết định giao chi tiết theo Dự án, Tiểu dự án thành phần; do đó, để điều chỉnh kế hoạch trung hạn giữa các Dự án thành phần của từng Chương trình, cần phải điều chỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn. Tuy nhiên, đến nay các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chưa được điều chỉnh nên chưa thể điều chỉnh kế hoạch trung hạn giữa các Dự án thành phần của từng Chương trình.

+ Các chương trình bắt đầu thực hiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vào cuối năm 2022; đồng thời trong thời gian này, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn (trung ương và tỉnh) từng bước được ban hành, sửa đổi, hoàn thiện nên việc triển khai thực hiện chậm, dẫn đến giải ngân vốn hàng năm không đạt kế hoạch đề ra phải

thực hiện chuyển nguồn qua các năm, áp lực giải ngân trong thời gian còn lại là rất lớn.

2. Về chủ quan: Năng lực của một số chủ đầu tư chưa đảm bảo yêu cầu, một số đơn vị chưa quyết liệt, chưa mạnh dạn tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án, còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong công tác bồi thường, GPMB chưa thật sự tốt, còn có tình trạng đùn đẩy, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng cuối năm 2024, phân đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án:

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu công theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh trong thời gian qua¹; quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 ở mức cao nhất có thể. Riêng đối với nguồn vốn Chương trình Phục hồi và phát triển KT-XH, yêu cầu các đơn vị là chủ đầu tư các dự án giải ngân hết số vốn được giao trước ngày 31/12/2024 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4859/UBND-KTTH ngày 11/9/2024.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường để đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ mặt bằng sạch tới đâu thì triển khai thi công đến đó; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng

¹ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện: 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; số 02/CĐ-BKHĐT ngày 27/4/2024, số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 3596/BKHĐT-TH ngày 10/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các văn bản của UBND tỉnh: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024, số 03/CT-UBND ngày 23/01/2024; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024; Các công văn số: 294/UBND-KTTH ngày 17/01/2024, 1572/UBND-KTTH ngày 28/3/2024, 4356/UBND-KTTH ngày 14/8/2024, 4538/UBND-KTTH ngày 22/8/2024.

theo hợp đồng đã ký kết. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; thực hiện công tác quyết toán đối với các dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Chủ động rà soát, kịp thời đề xuất nhu cầu điều chỉnh vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn, tránh trường hợp dồn vốn vào cuối năm mới đề xuất điều chuyển gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Các cơ quan chủ trì quản lý của các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tích cực, chủ động có ý kiến với các Bộ, ngành chủ quản các Chương trình để kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với các quy định chưa có hướng dẫn để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (các chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng từ nay đến hết năm 2024 đối với từng chủ đầu tư, từng dự án để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ giải ngân; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) **trước ngày 30/9/2024**.

2. Về nhiệm vụ cụ thể:

a) Đối với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh: Kế hoạch vốn giao cho Ban chiếm khoảng 40% kế hoạch vốn của tỉnh. Do đó, việc Ban Quản lý dự án giải ngân chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian đến yêu cầu Ban Quản lý dự án:

- Tập trung quyết liệt, có kế hoạch, giải pháp chi tiết, cụ thể đối với từng dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; trong đó, lưu ý Ban Quản lý dự án phải ưu tiên giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã bố trí trong năm 2024.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các dự án được Tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, như: Cầu Trà Khúc 3, Đường nối từ cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đối với các dự án trọng điểm, liên vùng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4861/UBND-KTTH ngày 11/9/2024.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi sát tiến độ và khả năng thực hiện giải ngân của các Sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

- Trên cơ sở kế hoạch giải ngân chi tiết của các chủ đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc công tác giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện hàng tháng; nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp trong tháng tiếp theo.

c) Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá lại các nguồn thu của tỉnh và nhu cầu vốn sát với khả năng thực hiện của từng nhiệm vụ, chương trình, dự án; đây là cơ sở để điều hành hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 mang tính khả thi.

d) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán, đảm bảo nhận hồ sơ 24/24; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

đ) Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chủ quản tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn bố trí cho 03 chương trình này.

Nay, thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ch/môn;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTHbao321.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hà Thị Lê Vân